

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

มติคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.จ.ส.)

การประชุมคณะกรรมการ ก.จ.ส. 3/2566 เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

6.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแห่งเอเชีย พ.ศ.

อ.ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 (ก.จ.ส.) ข้อ 11 (3) คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ ในการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงนำ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแห่งเอเชีย พ.ศ. เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.จ.ส.) เพื่อพิจารณา

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ดร.ณรงค์ ตนานันต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ให้ลองดูตัวเลือกและราคาสินค้าลักษณะเดียวกัน ในตลาดเปรียบเทียบราคาและคุณสมบัติที่ดีเพื่อจะได้กำหนดราคาที่เหมาะสมกับคู่แข่งในตลาดได้

2. รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีวิวงศ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะ ดังนี้ หน้าที่ 3 ข้อที่ 11 ในเรื่องของการจ่ายเงินกองทุนควรต้องระบุชัดเจนว่าวิธีการเก็บเงินกองทุนจะถูกแบ่งให้มหาวิทยาลัยหรือกองทุนอย่างไร และการจัดซื้อครุภัณฑ์รวมถึงค่าปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างอาคาร ควรระบุให้ชัดเจนตั้งแต่ตั้งงบประมาณ ถ้าหากมีการเขียนระเบียบการใช้เงินดังในระเบียบนี้อาจขัดกับข้อบังคับ

3. ดร. ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี ตอบข้อซักถามกรณีการปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับในการจัดสรรงบประมาณของกองทุนต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย เป็นไปตามข้อกำหนดและไม่มีความขัดแย้งกับข้อบังคับว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม

เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแห่งเอเชีย พ.ศ.

ถนัด บุญชัย

(ดร.ถนัด บุญชัย)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.จ.ส.)